



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒  
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๑ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ขอให้แก้ไขปัญหาคูบตีเหตุบนท้องถนน ขอให้เร่งรัดซ่อมแซมถนน ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ขอให้แก้ไขปัญหาคารจรจร ขอให้แก้ปัญหาคารจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร การทำประมงพื้นบ้าน ปัญหาคราบน้ำมันในทะเลเพิ่มมากขึ้น ขอขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขอให้เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ ขอให้ทำฝนเทียม แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอให้แก้ไขปัญหาและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ขอให้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม

กระทู้ถามสดด้วยวาจา

**๑. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเยียวยาประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙**

นายสุเทพ อ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

**ประเด็นคำถาม** คือ รัฐมีแนวคิดในการดูแลเยียวยาผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ อย่างไร และมีมาตรการดูแลแรงงานนอกระบบอย่างไร

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ รัฐได้ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ดังนี้ ลดจำนวนเงินส่งเข้ากองทุนประกันสังคมจาก ๕ เปอร์เซ็นต์ เป็น ๑ เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จากเดิมส่งเงินสทบจำนวน ๔๓๒ บาท ลดเหลือ ๘๕ บาท ส่วนผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกระบบในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานราชการรับผิดชอบ โดยตรง ซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการร่างพระราชบัญญัติแรงงานนอกระบบเพื่อให้มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลแรงงานกลุ่มดังกล่าว

## ๒. กระทู้ถาม เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้กรมป่าไม้ (อาคารบอมเบย์ เบอร์มา) งบประมาณ ๖.๗ ล้านบาท

นายเอกการ ชี้อรรถธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม **ประเด็นคำถาม** คือ ขอรทราวัตฤประสงค้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบอมเบย์เบอร์มา กระทรวงมีนโยบายอย่างไร ใครเป็นผู้อนุมัติงบประมาณดังกล่าว และเหตุใดโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ถูกรื้อทำลาย กระทรวงมีแนวทางในการฟื้นฟูโบราณสถานอย่างไร ตลอดจนการฟื้นฟูความรู้สึกของประชาชนจังหวัดแพร่อย่างไร

นายวรารัฐ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ **ประเด็นคำตอบ** คือ วัตถุประสงค์ในการบูรณะเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตามที่มีการของงบประมาณส่วนงบประมาณเป็นของหน่วยงานใดและใครเป็นผู้อนุมัติต้องดำเนินการตรวจสอบก่อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ ไม่ทั้งหมดจากการรื้อถอนอาคารยังอยู่ครบ การดำเนินการบูรณะอาคารนี้มีความบกพร่องบางขั้นตอน คือ ขาดการหารือกับกรมศิลปากร และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะนี้มีที่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวแล้ว กระทรวงได้กำชับให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการให้รอบคอบและจะเยียวยาความรู้สึกของประชาชนจังหวัดแพร่ให้ดีที่สุด

## ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การส่งออกลำไย

นายสงวน พงษ์มณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม **ประเด็นคำถาม** คือ รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาการค้าขายลำไยอย่างไร รัฐมีนโยบายการส่งออกสินค้าลำไยอบแห้งอย่างไร จะแก้ปัญหาให้ผู้ซื้อลำไยชาวจีน ๔๐ ราย เข้าประเทศได้อย่างไร

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบ **ประเด็นคำตอบ** คือ ลำ้งจ้ินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน ๔๒ ราย กระทรวงพยายามแก้ปัญหาให้เกษตรกรรวบรวมผลผลิตส่งออกโดยไม่พึ่งลำ้งจ้ินเพียงทางเดียว มาตรการช่วยเหลือ ๕ มาตรการ ได้แก่ ๑. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย กระทรวงช่วยเหลือ กิโลกรัมละ ๓ บาท งบประมาณรวม ๗๒ ล้านบาท ๒. มาตรการช่วยเหลือการบริหารจัดการให้กับลำ้ง จิโลกรัมละ ๓ บาท ๓. มาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกลำไย กิโลกรัมละ ๕ บาท ๔. มาตรการช่วยเหลือชะลอการขาย ผู้ที่รวบรวมลำไยไว้ช่วงผลผลิตออกมา เกษตรกรผู้กู้เงิน คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี และ ๕. มาตรการส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศ ด้านการตลาดมีการเตรียมการเชิงรุกใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ส่งเสริมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลาดในประเทศเน้นตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ได้เตรียมการเซ็นสัญญากับโมเดิร์นเทรดเพื่อจำหน่ายลำไยเกรดพรีเมียม ส่วนตลาดออนไลน์ดำเนินการขายบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง เช่น ลาซาด้า (Lazada) เป็นต้น ตลาดต่างประเทศได้เตรียมการจำหน่ายใน ๙ เมืองในประเทศจีน รวมถึงขายผ่านเว็บไซต์ทีมอลล์ (Tmall) และอาลีบาบา (Alibaba) สำหรับการส่งออกลำไยไปประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวที่ยังคงติดขัดเนื่องจากการห้ามนำเข้าสินค้าที่มีในประเทศ กระทรวงพยายามแก้ไขปัญหาและนัดหมายการเจรจาอยู่ ส่วนการอนุญาตให้ผู้ซื้อลำไยเข้าประเทศ ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ นี้เป็นเรื่องที่ต้องรีบไปหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)

## กระทู้ถามทั่วไป

**๑. กระทู้ถาม เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ผืนป่าฮาลา – บาลา เป็นมรดกโลก** ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ รัฐบาลจะมีแผนงานในการพิจารณาเพื่อเสนอให้ผืนป่าฮาลา – บาลา ได้รับความคุ้มครองเป็นมรดกโลกหรือไม่ อย่างไร และรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามผู้บุกรุกทำลายผืนป่า และนโยบายในการอนุรักษ์ผืนป่าในประเทศอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายวรารุณ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กระบวนการขอขึ้นมรดกโลกใช้เวลาประมาณ ๓-๔ ปี กระทรวงมีแนวนโยบายสำหรับพื้นที่ที่มีความพร้อมและความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ เช่น ป่าฮาลา – บาลา เป็นพื้นที่ที่มีการเตรียมการเสนอให้เป็นมรดกอาเซียนข้ามแดน เนื่องจากมีความเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย ส่วนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ระหว่างการดำเนินการ กระทรวงมีนโยบายฟื้นฟูผืนป่าและการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าหลายมาตรการ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรักษาป่า เช่น อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี มาใช้ลาดตระเวน การใช้กล้องบันทึกภาพแบบเรียลไทม์ และการปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ให้พิทักษ์รักษาป่า รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และภาคเอกชน

## ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าทำลายสวนผลไม้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าเก็บกินและทำลายสวนผลไม้หรือไม่ อย่างไร มีมาตรการในการเยียวยาชาวสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร และมีนโยบายในการสร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ำให้กับช้างหรือไม่ อย่างไร

นายวรารุณ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสร้างแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้ช้าง มีการจัดทำคูกั้นช้าง การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังและอนุรักษ์ช้างป่า จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อผลักดันช้างป่า และจัดทำป้ายเตือนประชาชนในพื้นที่ ประเด็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ได้มีการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน ๔๓๒ ราย เป็นเงินเกือบ ๔ ล้านบาท

## ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความชบเซาของการค้าอัญมณี

พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการค้าอัญมณี

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

#### ๔. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพติดลบ

**นายพิสิฐ ลี้อาธรรม** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงแรงงานมีนโยบายแก้ปัญหากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพติดลบอย่างไรบ้าง กระทรวงได้มีการศึกษา ทบทวนสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนของแรงงานต่างด้าวที่ปัจจุบันได้รับประโยชน์เท่าเทียมกับแรงงานไทยหรือไม่

**หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กฎกระทรวงกำหนดให้จัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๑๒.๗๕ เป็นเหตุให้จะมีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนในอนาคต รัฐจะต้องจัดเก็บเงินให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนต่อไป สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญคุ้มครองแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติแรงงานถูกกฎหมายทุกกลุ่มสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและมีสิทธิเช่นเดียวกันแรงงานไทยทุกประการ ตามหลักการสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีความแตกต่างบ้างในเรื่องที่แรงงานต่างชาติดังกล่าวไม่ได้อยู่ในประเทศไทย การเบิกเงินคืนต้องอายุครบ ๕๕ ปี จึงจะขอคืนเงินสะสมที่จ่ายไว้ได้

#### กระทู้ถามแยกเฉพาะ

ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๓ - ๑๒.๒๔ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามลำดับ คือ

#### ๑. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าตำบลหินกอง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

**นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

#### ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เก็บภาษีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงในราชกิจจานุเบกษากำหนดเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนำเข้า

**นายอนุชา น้อยวงศ์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

**ประเด็นคำถาม** คือ สืบเนื่องมีนโยบายยกเว้นภาษีการนำเข้าส่งออกหนึ่งโค กระบือ และมีผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการฟอกหนัง โดยการนำเข้าหนังโค กระบือ ส่งจากราคาหนังโค กระบือของไทย มีราคาตกต่ำ กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร และยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเสียดุลการค้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการแก้ไขปัญหาการนำเข้าหนังโค กระบือ อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าและนโยบายจัดเก็บภาษีอย่างไร รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร

**นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ สาเหตุที่ทำให้ราคาหนังโค กระบือ ในประเทศมีราคาต่ำลงนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว และรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป รวมทั้งมีสินค้าอื่นทดแทน ทำให้กำลังซื้อลดลง ประกอบกับกระแสสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้หนังสัตว์ทำเครื่องใช้ อีกทั้ง หนังโค - กระบือในต่างประเทศมีคุณภาพสูงกว่าของไทย และกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งในประเด็นดังกล่าวประเทศไทยจะต้องปรับปรุงและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพต่อไป สำหรับมาตรการจัดเก็บและกำหนดอัตราภาษีเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐโดยกระทรวงการคลัง สำหรับกระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ ทั้งนี้ การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออก หรือการตั้งกำแพงภาษี หรือการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้การนำเข้าได้ยากขึ้น เพื่อปกป้องการค้าในประเทศจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade) หรือ GATT ข้อตกลงดังกล่าวหากไทยตั้งกำแพงภาษีเพื่อกีดกันทางการค้าจะส่งผลเสียต่อประเทศ หรือนำไปสู่เกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะนำแนวทาง “ชาเลนจ์โมเดล” เพื่อพิจารณาทหาทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่าย กรณีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะประสานไปยังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ - กระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อนำเข้าบรรจุพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

**๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอรบความคืบหน้าคดีฆาตกรรมท่านเจ้าคุณศรีสกลกิจ อติธรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร**

**นายนิยม เวชกามา** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม นายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ จากกรณีท่านเจ้าคุณศรีสกลกิจ ถูกฆาตกรรมบนกุฏิ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันยังไม่ได้สรุปสำนวนคดี จึงขอเรียนถามว่า ขอรบความคืบหน้าคดีดังกล่าวว่าได้ดำเนินการอย่างไร และมีแนวทางอย่างไรให้คดีดังกล่าวมีความคืบหน้าเพื่อความเป็นธรรม

**นายเทวัญ ลิปตพัลลภ** รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ จากกรณีดังกล่าวได้มีการจับกุมพระลูกวัดและได้ดำเนินสอบสวนแล้ว ศาลได้มีคำสั่งให้ยกฟ้อง เนื่องจากหลักฐานในพื้นที่ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ร้ายลงมือกระทำความผิดภายในกุฏิพบเพียงร่องรอยการรื้อคันทรัพย์สินและพบรอยเท้าไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ นอกจากนี้ ตำรวจได้ยึดผ้าสบงที่มีคราบเลือดเมื่อตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ปรากฏไม่ตรงกับผู้ถูกกล่าวหา และการสอบสวนพยานในพื้นที่ให้การว่าในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ นาฬิกา ผู้ถูกกล่าวหาวันได้เปิดประตูวัดเพื่อให้พระ เณร ออกบิณฑบาต และได้ไปร่วมสนทนากับช่างซ่อมเรือจนถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. อีกทั้ง ได้สอบสวนพระ เณร ในประเด็นความขัดแย้งของท่านเจ้าคุณศรีสกลกิจและผู้ถูกกล่าวหา ปรากฏไม่มีประความขัดแย้งจนเป็นเหตุให้เกิดการลงมือกระทำความผิดได้ ซึ่งผลการสอบสวนตรงกับคำให้การของผู้ถูกกล่าวหา อัยการจึงมีคำสั่งยกฟ้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ได้ตั้งชุดสอบสวนเรื่องดังกล่าวเพื่อสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม ในการนี้ จะออกหนังสือจากสำนักพระพุทธศาสนา ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดำเนินคดีให้ได้ข้อสรุปต่อไป

**๔. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการติดตามการดำเนินคดีการใช้ปืนลูกซองของยิงพระชลธาร ถาวโร กาญจนบุตร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสียชีวิต พร้อมลูกศิษย์**

**นายนิยม เวชกามา** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถวาย นายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ จากกรณีพระชลธาร ถาวโร กาญจนบุตร ถูกผู้ยิงจนมรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ พร้อมกับลูกศิษย์ และได้มีการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีหรือ ช่มชู้พยานจึงไม่ได้ควบคุมผู้ต้องหา จึงขอเรียนถามว่า ได้มีการดำเนินคดีดังกล่าวอย่างไร เพราะเหตุใดจึงยังไม่ สามารถจับผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร และ ขอให้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งรัดให้ดำเนินคดีให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

**นายเทวัญ ลิปตพัลลภ** รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กรณีดังกล่าวได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ๑. คดีชั้นสูตรศพ เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสำนวนให้กับอัยการ และอัยการได้ส่งสำนวนให้กับศาล ซึ่งศาลจะนัดไต่สวนประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบข้อมูลของผู้ตายและเหตุแห่งการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคห้า ๒. คดีที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอ้างว่ามีการต่อสู้กันนั้น ได้ส่งสำนวนดังกล่าวให้กับอัยการ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ แต่เนื่องจากจำเลย เสียชีวิตแล้ว คดีดังกล่าวจึงเป็นอันระงับไป ๓. ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้าชุดสอบสวน และตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่กรณีดังกล่าว จะดำเนินคดีได้ต้องผลการพิจารณาชั้นสูตรพลิกศพก่อน ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งคณะกรรมการเร่งรัด สอบสวนคดีดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้จับกุมผู้ถูกกล่าวหา นั้น เนื่องจากการดำเนินคดี ในขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพยังไม่ข้อสรุปจึงยังไม่ได้ดำเนินการจับกุม และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาฝากขังได้ ๑๒ วัน หรือ ๗ วัน เมื่อคดียังหาข้อสรุปไม่ได้ก็ต้องปล่อยตัวออกมา ทั้งนี้ จะประสานไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้ดำเนินคดีดังกล่าวให้ถึงที่สุดและให้เกิดความเป็นธรรม

**๕. กระทู้ถาม เรื่อง ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (มอเตอร์เวย์อ่าวไทย)**

**นายนริศ ขำนุรักษ์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถวาย นายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปริมาณการจราจร และความต้องการใช้เส้นทางในภาคคมนาคมการขนส่งเพิ่มมากขึ้น โดยเส้นทางคมนาคมจากกรุงเทพมหานครไปยัง ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวคิดที่จะขยายเส้นทางสู่ภาคใต้จนถึง สุไหงโก-ลก อย่างไร และมีมาตรการในการเร่งเปิดการใช้งานถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอย่างไร

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ หลังจากที่ภาคใต้ไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นเวลานาน เมื่อปี ๒๕๕๗ ได้มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลจึงมีโครงการก่อสร้างถนนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาถนนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

๑. โครงการเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย เริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดชุมพร เป็นการก่อสร้างถนนเป็น ๒ ช่องจราจร และก่อสร้างช่องจราจร สำหรับรถจักรยาน ที่พักรถชมวิว แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และจุดพักรถขนาดใหญ่ (ระยะที่ ๑)

๒. โครงการก่อสร้างถนนจากจังหวัดชุมพร – จังหวัดสงขลา โดยเริ่มศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแผนการสำรวจการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ เสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๕ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ระยะที่ ๒)

๓. โครงการก่อสร้างเชื่อมจากจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม บรรจุในแผนของบประมาณปี ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report ) หรือ EIA ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และจะเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๕ (ระยะที่ ๓)

๔. โครงการก่อสร้างถนนจากจังหวัดสงขลา – จังหวัดนราธิวาส เริ่มทำการสำรวจออกแบบและจัดทำรายงาน EIA ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ เสนอของบประมาณในการก่อสร้างในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑

**๖. กระตุ้งถาม เรื่อง กรณีการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดี บุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านโคกตาด ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์**

**พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ จากกรณีการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดี บุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกตาดที่มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นที่มาของการจับกุมไล่ที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งได้มีการส่งเรื่องร้องเรียนไปหลายหน่วยงานเพื่อขอความเป็นธรรม แต่ได้รับการตอบกลับว่าไม่อาจดำเนินการตรวจสอบที่ตั้งได้โดยอ้างว่าเป็นอำนาจศาลไม่อาจก้าวล่วงได้ จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิสูจน์หรือไม่อย่างไร เหตุใดการดำเนินการจึงเป็นไปอย่างล่าช้า และขอให้มีมาตรฐานในการดำเนินการรังวัด

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อปี ๒๕๕๕ ได้เกิดกรณีการฟ้องร้องการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เรื่องดังกล่าวศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ได้ตัดสินพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ห้ามผู้ใดเข้าไปทำประโยชน์ ศาลได้พิจารณาจากหลักฐานเอกสารของกรมที่ดินที่มีความถูกต้อง ผู้ที่เข้าไปทำประโยชน์ถือว่าเป็น

ผู้บุกรุก จากการกล่าวอ้างภาพถ่ายแผนที่ของผู้ร้องเรียนนั้น เป็นภาพถ่ายแผนที่คนละฉบับ จึงนำมาสู่กรณีข้อพิพาทกัน จึงขอยืนยันว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นการดำเนินการอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตามกฎหมาย ระเบียบ ปราศจากดุลพินิจส่วนตน และยึดถือตามคำสั่งศาล ไม่สามารถดำเนินการรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้ หากดำเนินการถือว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลแต่อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปัญหาของรัฐโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสรรที่ทำกินโดยใช้ที่ดินของราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ เป็นต้น ให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกิน การจัดสรรพื้นที่นั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลพื้นที่นั้น ๆ ให้สามารถเข้าไปทำกินแต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

### ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

**๑. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอขยายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)**

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

**๒. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขอขยายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)**

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเชิญ **พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง**

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

**๑. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒**

ผลการพิจารณา

พลเอกวิฑูรย์ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรัชชกฤษ เกษชา ฉ่องฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑



สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนส่วนมากใช้เวลาดำเนินการเกินกว่า ๓ เดือน ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้น การลงพื้นที่ขาดภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถสอบถามกลับไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนบ่อยได้หรือไม่ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการร้องเรียนและลดการร้องเรียนในอนาคต ประเด็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและการติดตามเรื่องร้องเรียน ผากข้อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทะเลสาบสงขลาตื่นขึ้น ขอให้สำรวจข้อมูลคนไร้บ้านและปัญหาที่ดินทำกิน

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตอบชี้แจง ในประเด็นปัญหาการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่มีหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องมากกว่าสองหน่วยงาน การลงพื้นที่ที่มีการเชิญผู้ร้องเรียนเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้ง ประเด็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การทำงานโดยสุจริต เทียบตรง กล่าวหาญ

## **๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑**

### **ผลการพิจารณา**

นายไตรรัตน์ พุทธสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑  
ที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีการอภิปรายของสมาชิก

## **๓. รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๑**

### **ผลการพิจารณา**

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาววิจิตรา รชตะนันท์กุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นข้อมูลการรับเรื่องและการดำเนินการขาดความสอดคล้องกัน รายงานฉบับนี้แสดงจำนวนตัวเลขความรุนแรงในครอบครัว ยังขาดส่วนวิเคราะห์ วิจัย ควรปรับปรุงและพัฒนา โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั้ง ๑๕ หน่วยงาน ให้มีแบบบันทึกข้อมูลในรูปแบบเดียวกันเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาและนำมาแก้ไขได้

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตอบชี้แจง ในประเด็นการเก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดทุกจังหวัด นำเข้าข้อมูลกลางของกรม ส่วนข้อมูลจากหน่วยงานอื่นอีก ๑๕ หน่วยงาน กรมต้องประสานข้อมูลเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์เบื้องต้นซึ่งข้อมูลยังไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างแท้จริง ประเด็นการบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายซึ่งต้องประสานความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วน

#### ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

##### ผลการพิจารณา

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นระยะเวลาการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เสนอแนะให้ปรับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยใช้หลักการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ลดลงอาจมาจากความไม่เชื่อมั่นหรือไม่

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตอบชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การดำเนินงานแบ่งเป็นภูมิภาคโดยประสานงานเพื่อขอตั้งศูนย์ชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัย ๖ ภูมิภาค เพื่อคุ้มครองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงได้ ประเด็นปริมาณเรื่องร้องเรียนที่ลดลงอาจมาจากข้อห้ามการรับเรื่องร้องเรียนตามที่กฎหมายกำหนด

#### ๕. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการรวมตัวของภาคแรงงาน การตั้งสหภาพแรงงาน การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตอบชี้แจง ในประเด็นการลดอุปสรรคของการตั้งสหภาพแรงงานและการจ้างเหมาบริการในภาครัฐได้มีข้อเสนอส่งไปยังกระทรวงแรงงานแล้ว

#### ๖. รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นเสนอแนะให้เพิ่มงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผ่านช่องทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ประเด็นอิทธิพลของสื่อ สื่อควรส่งเสริมกระตุ้นความคิดให้เด็ก

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตอบชี้แจงในประเด็นการดำเนินการตามภารกิจในแต่ละปี

#### ๗. รายงานประจำปีกองทุนพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กระทรวงการคลัง และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการจัดทำเอกสาร รูปเล่มของรายงาน และประเด็นการไม่แสดงความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจาก สตง. ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน **รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหารกระทรวงการคลัง** ตอบชี้แจงประเด็นการไม่แสดงความเห็นของ สตง. เนื่องจากการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยต้องได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำรายงานดังกล่าวกลับไปปรับปรุงก่อนที่จะเสนอต่อสภาเพื่อทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๓ นาฬิกา

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

กลุ่มงานรายงานการประชุม  
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข